

บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าตามภูมิภาค, นักลงทุนลดเสี่ยงกลับเข้าซื้อดอลลาร์

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าตามภูมิภาค หลังนักลงทุนลดความเสี่ยง และหันกลับไปซื้อดอลลาร์ในระยะสั้น

*ยุโรปปรับตัวลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับดอลลาร์ ในช่วงเช้าที่ตลาดเอเชีย แต่คาดว่าจะได้แรงหนุน ก่อนการประชุมนโยบายของธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) ในวันพรุ่งนี้ ซึ่งคาดว่าอีซีบีจะเปิดเผยรายละเอียดของแผนการซื้อพันธบัตร

*การเปิดเผยข้อมูลภาคการผลิตสหรัฐที่อ่อนแอเกินคาด ได้ลดความต้องการเสี่ยงของนักลงทุน และหนุนความน่าดึงดูดใจของดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินที่ปลอดภัย

*อย่างไรก็ตาม นักลงทุนมุ่งความสนใจไปที่ยูโรมากกว่า ก่อนการประชุมอีซีบี ในวันพฤหัสบดีนี้ ซึ่งคาดว่าจะมีการประกาศแผนการซื้อพันธบัตร เพื่อช่วยลดต้นทุนการกู้ยืมของสเปนและอิตาลี

*นายมาริโอ ดรากี ประธานอีซีบี กล่าวกับสมาชิกสภานิติบัญญัติของยุโรป เมื่อวันจันทร์ว่า การซื้อพันธบัตรระยะสั้นจะไม่เป็นการละเมิดกฎระเบียบของสหภาพยุโรป

*แต่ความวิตกที่ว่า อีซีบีอาจจะสร้างความผิดหวัง และทำให้ยุโรปปรับฐานอีกนั้น ทำให้นักลงทุนบางรายขายทำกำไรจากการพุ่งขึ้นในช่วงที่ผ่านมา

*ตลาดจะรอการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐในวันศุกร์นี้ ซึ่งจะบ่งชี้ถึงระดับความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจ และแนวโน้มการผ่อนคลายนโยบายของเฟด

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 31.182 บาท

*09.03 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 31.20/25 จาก 31.14/20 เมื่อวาน ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 31.215/265 จาก 31.16/20 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 78.45/47 จาก 78.42 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.2541/43 จาก 1.2564 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"ดอลลาร์/บาท ขึ้นมาตามดอลลาร์/เอเชีย มีแรงซื้อดอลลาร์กลับเข้ามาบ้าง หลังนักลงทุนลดความเสี่ยงลง แล้วตลาดก็เก็งเรื่องอีซีบีมาพอสมควรแล้ว ก็ทยอย square position ออกมา" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้อ่อนค่าในทิศทางเดียวกับสกุลเงินภูมิภาค หลังนักลงทุนกลับเข้าซื้อดอลลาร์ในช่วงสั้น และมีการลดสถานะในเงินภูมิภาคลงบ้าง จากที่ซื้อเก็งกำไรประเด็นเรื่องอีซีบี มาพอสมควรแล้ว

ส่วนการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) ในวันนี้ มองว่าจะไม่มีผลต่อเงินบาท เนื่องจากตลาดคาดการณ์ไว้แล้วว่า กนง.จะคงดอกเบี้ยนโยบายไว้ในระดับเดิม ดีลเลอร์คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวรับที่ 31.25 และแนวต้านที่ 31.15

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้